

**PHẦN VĂN BẢN KHÁC****ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH****ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15/CT-UBND

*Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 15 tháng 11 năm 2018***CHỈ THỊ****Về việc tiếp tục tăng cường vận động hiến máu tình nguyện  
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu**

Trong những năm qua, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thực hiện tốt công tác vận động hiến máu tình nguyện, tổ chức tiếp nhận máu đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh và bệnh nhân của tỉnh chuyển lên tuyến trên. Từ năm 2005 năm trở lại đây, Trung ương đã giao cho Trung tâm truyền máu bệnh viện Chợ Rẫy đảm nhiệm việc kỹ thuật lấy máu, tách các chế phẩm, bảo quản, cung cấp cho bệnh viện các tỉnh và bệnh viện tại Tp. Hồ Chí Minh. Chất lượng, hiệu quả máu cung cấp ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, nhu cầu về máu và chỉ tiêu hiến máu Trung ương giao cho tỉnh ngày càng tăng, đặc biệt là khi xảy ra thiên tai, thảm họa... Do vậy, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của cấp tỉnh, huyện, xã được tập trung vào công tác vận động, tổ chức, động viên người hiến máu tình nguyện tham gia hiến máu nhằm đáp ứng đủ nhu cầu máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu máu ngày càng tăng phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành đoàn thể và UBND các huyện, thị, thành phố phối hợp với các đoàn thể thực hiện chỉ thị:

**1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh (Thường trực Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh)**

- Xây dựng kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện trong nhân dân trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Tổ chức triển khai giám sát, sơ kết, tổng kết, thực hiện chính sách động viên và các hoạt động tôn vinh người hiến máu tình nguyện nhân các ngày “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4” và “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6”.

- Tập trung vận động để nâng cao tỷ lệ người lần đầu hiến máu tình nguyện, người hiến máu nhắc lại trong cộng đồng dân cư; mở rộng đối tượng, thành phần người tham gia hiến máu.